

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG EXIMBANK THÁNG 12/2015

(Theo Saigon Times) Thanh tra ngân hàng trung ương đã phát hiện sai phạm tại Ngân hàng Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

Văn Thái Bảo Nhi, Phó tổng giám đốc Eximbank, trích dẫn một báo cáo của ngân hàng trung ương về việc kiểm tra tiến hành vào tháng 12 nói rằng cổ phiếu nắm của một số cá nhân trong tên của người khác chiếm 7,85% tổng số cổ phần của ngân hàng. Các quy định hiện hành cho phép một cá nhân có thể sở hữu tối đa 5% cổ phần của một ngân hàng thương mại.

Thanh tra yêu cầu loại bỏ quyền sở hữu chéo giữa các ngân hàng, Eximbank đã nhận được yêu cầu thu hồi vốn từ các Ngân hàng trung ương và từ Sacombank.

Về hoạt động cho vay, năm 2014 Báo cáo tài chính của ngân hàng cho thấy 30% tổng dư nợ đã được đảm bảo. Tuy nhiên, thanh tra phát hiện sai phạm cho vay, do đó, Eximbank cần phải giải quyết vấn đề này thông qua.

Eximbank tăng lên lỗ lũy kế của VND1.62 nghìn tỷ vào cuối năm ngoái và nợ xấu chiếm 7,56% tổng dư nợ cho vay của ngân hàng. Tuy nhiên, các ngân hàng đã bán được khoảng 2 nghìn tỷ đồng nợ xấu và phục hồi VND775 tỷ nợ trong năm nay.

Sai phạm khác là Eximbank cho vay đối với Eximland để mua các tài sản thuộc sở hữu của các ngân hàng.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, trưởng giám sát ngân hàng và cơ quan Thanh tra tại TPHCM, Eximbank là cần thiết để làm cho biết một số kết quả kiểm tra và đặt tên cho những cá nhân có trách nhiệm chuyển bất thường như vậy, và kiến nghị biện pháp giải quyết.

Vào tháng 30, tài sản của Eximbank đã đạt khoảng 127 tỷ đồng, giảm 21,15% so với đầu năm, tương đương 70,6% kế hoạch.

Huy động vốn trong giai đoạn từ tháng tháng mười một đã giảm 0,2% so với năm ngoái 101.28 nghìn tỷ đồng, tương đương với bốn phần năm của các mục tiêu.

Đến cuối tháng mười một, tổng dư nợ cho vay và trái phiếu của công ty đã giảm 1,9% xuống 96.05 nghìn tỷ đồng. Sự sụt giảm trong dư nợ cho vay tại Eximbank là kết quả của việc tái cơ cấu danh mục đầu tư cho vay, giảm các khoản cho vay không có bảo đảm, bán nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản Việt Nam (VAMC) và tăng tín dụng bán lẻ.

Nợ xấu hiện tại của ngân hàng đứng ở một số VND1.54 tỷ đồng, giảm 28% so với năm ngoái và tương đương với 1,82% trên tổng dư nợ. Tỷ lệ nợ xấu là 2,46% năm ngoái.

Mặc dù lợi nhuận trước thuế lên tới VND552 tỷ như tháng trước, 55,2% kế hoạch cả năm, Eximbank đã dành VND1.17 nghìn tỷ đồng dự phòng rủi ro. Các ngân hàng có thể phải thực hiện quy định rủi ro hơn trong tháng này tùy thuộc vào việc giải quyết nợ xấu.

Đông cổ đông tại cuộc họp bất thường của Eximbank vào ngày 15 tháng 12 bình chọn cho các thành viên mới của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Hội đồng quản trị có 11 thành viên với nhiệm kỳ thứ sáu kéo dài đến năm 2020, tăng từ mức hiện tại chín. Năm thành viên cũng đã được chọn vào ban giám sát.

Theo kết quả cuộc bỏ phiếu công bố vào ngày 15 tháng 12, chín thành viên mới của Hội đồng quản trị là Cao Xuân Ninh, Lê Văn Quyết, Ngô Thanh Tùng, Hoàng Tuấn Khải, Đặng Anh Mai, Nguyễn Quang Thông, Naoki Nishizama, Yasuhiro Saitoh và Lê Minh Quốc, với việc là người cuối cùng một thành viên độc lập.